

tháng báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kết quả thực hiện Chỉ thị này và những kiến nghị xử lý những vấn đề mới nảy sinh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Phó Chủ tịch
VÕ VĂN KIẾT

CÁC BỘ

LIÊN BỘ

BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN -
THỂ THAO VÀ DU LỊCH —
BỘ TÀI CHÍNH

**THÔNG TƯ liên Bộ số 97-TTLB/
VHTTTDL - TC ngày 15-6-
1990 hướng dẫn chế độ quản lý
tài chính và chính sách đầu tư
của Nhà nước đối với Thư viện
công cộng.**

Hoạt động thư viện là một hoạt động rất quan trọng của sự nghiệp văn hóa nhằm bổ sung tri thức và nâng cao trình độ văn hóa, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Những năm qua hoạt động thư viện chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người đọc, thiếu điều kiện tàng trữ, bảo quản, khai thác vốn sách, báo—nguồn tri thức quan trọng nhằm phục vụ cho công cuộc đổi mới hiện nay.

Thực hiện chỉ thị số 321-CT ngày 17-11-1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề cấp bách của ngành Văn hóa; liên Bộ Bộ Văn hóa—Thông tin—Thể thao và Du lịch và Bộ

Tài chính hướng dẫn chế độ cấp phát, quản lý tài chính và chính sách đầu tư của Nhà nước đối với thư viện công cộng.

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Thư viện là đơn vị sự nghiệp, thực hiện nhiệm vụ nâng cao dân trí, thông tin khoa học kỹ thuật và bồi dưỡng tư tưởng tình cảm và thẩm mỹ cao đẹp cho người đọc. Đồng thời tàng trữ lâu dài các ấn phẩm và các vật mang tin khác trong nước và của nước ngoài nhập vào nước ta.

2. Đối tượng thực hiện Thông tư này là hệ thống thư viện công cộng đã được phân loại, xếp hạng theo thông tư liên Bộ Văn hóa (Bộ Văn hóa cũ) và Bộ Lao động—Thương binh và xã hội số 1043-LĐTBXH-TL ngày 5-5-1989 quy định. Thư viện Quốc gia và thư viện chuyên ngành có quy định riêng.

3. Mức cấp phát kinh phí thường xuyên cho các thư viện công cộng căn cứ vào lượng sách báo quy định tại điểm 1 mục II dưới đây và nhu cầu chi phí thường xuyên nhằm bảo đảm thư viện hoạt động bình thường và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc.

4. Trên cơ sở bảo đảm nhiệm vụ chính, khuyến khích các thư viện hoạt động có thu để tăng kinh phí sự nghiệp và góp phần cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên. Hoạt động sự nghiệp có thu được thực hiện theo thông tư số 3-TC/HCVX ngày 16-2-1989 của Bộ Tài chính.

5. Hàng năm, căn cứ vào tình hình phát triển của thư viện và yêu cầu củng cố, nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật, các thư viện được ngân sách Nhà nước (trung ương và địa phương) cấp thêm vốn XD CB hoặc kinh phí để sửa chữa lớn và mua sắm tài sản cố định nhằm bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng tàng trữ sách báo và hiệu quả phục vụ người đọc.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Trong tình hình tài chính hiện nay, hàng năm các thư viện được ngân sách

Nhà nước (trung ương và địa phương) cấp tiền mua sách báo theo định mức đầu sách, số bản trong giới hạn tối thiểu và tối đa theo bảng dưới đây :

	Sách				Báo, tạp chí, tập san			
	Số tên sách		Số bản		Số loại		Số bản	
	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu	Tối đa
1. Thư viện cấp tỉnh, thành phố								
Hạng 1	1.000	2.000	6	8	200	300	2	3
Hạng 2	800	1.000	5	7	180	200	2	
Hạng 3	600	800	4	6	150	180	2	
2. Thư viện cấp huyện, quận, thị xã								
Hạng 4	300	500	3	5	25	35	1	
Hạng 5	200	300	2	4	20	30	1	

GHI CHÚ : Trong số sách nói trên, sách chính trị xã hội và sách KHKT chiếm tỷ trọng từ 30 — 40%. Đối với các tỉnh, thành phố lớn có thể mua sách, báo nước ngoài (chủ yếu là Liên Xô và các nước anh em) không nằm trong giới hạn trên.

2. Định mức trên chỉ áp dụng cho những thư viện có kho tàng và trang thiết bị chuyên dùng cần thiết để bảo quản, xử lý kỹ thuật cũng như tổ chức phục vụ người đọc có hiệu quả.

Thư viện các tỉnh, huyện biên giới, miền núi, hải đảo, các thư viện thiếu nhi được ưu tiên đầu tư trang thiết bị chuyên dùng, vốn sách báo và trụ sở làm việc.

3. Đề đưa công tác phục vụ bạn đọc vào nề nếp, các thư viện phải lập kế hoạch hoạt động hàng năm có phân ra các quý và dự toán chi phí kèm theo. Các kế hoạch này phải được cơ quan quản lý cấp trên cùng cơ quan tài chính đồng cấp xét duyệt.

Sau khi kế hoạch được duyệt, cơ quan tài chính có trách nhiệm cấp phát kinh phí bảo đảm hoạt động bình thường của các thư viện. Việc chi tiêu của các thư viện phải bảo đảm đúng mục đích và kế hoạch đã được duyệt.

III. PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ

1. Mức cấp phát kinh phí thường xuyên bằng vốn mua sách, báo cộng chi phí hoạt động thường xuyên hợp lý.

a) Vốn mua sách báo gồm: ấn phẩm và tài liệu ghi trên giấy (sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh phiên bản, ảnh chụp...), tài liệu bằng vi phim, băng từ, đĩa ghi âm và các vật mạng tin khác.

b) Chi phí hoạt động thường xuyên gồm:

— Tiền lương và các khoản phụ cấp lương theo chế độ hiện hành.

— Chi cho các hoạt động nghiệp vụ thư viện.

— Mua những phương tiện phục vụ do vốn sách và lượng bạn đọc tăng hàng năm.

— Chi phí quản lý hành chính.

Việc xác định mức vốn mua sách báo và chi phí hoạt động thường xuyên hợp lý do cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính cùng cấp xem xét theo từng loại hình thư viện, theo kế hoạch hoạt động hàng năm hoặc ổn định một số năm trên cơ sở các chế độ hiện hành và giá cả tại địa phương.

Đề khai thác và luân chuyển có hiệu quả số sách, báo, tạp chí, tập san trong toàn tỉnh, hàng năm, thư viện tỉnh lập dự trù kinh phí mua sách báo cho các thư viện huyện thuộc tỉnh quản lý và tổ chức luân chuyển sách báo cho các huyện.

2. Ngoài khoản kinh phí thường xuyên nói trên, hàng năm cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính cùng cấp có trách nhiệm hướng dẫn các thư viện lập kế hoạch xin vốn đầu tư XDCB và kinh phí mua sắm TSCĐ hoặc sửa chữa lớn trình Ủy ban Nhân dân các cấp xét duyệt. Căn cứ vào kế hoạch được duyệt, cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm cấp phát đầy đủ kinh phí để xây dựng nhà thư viện, kho tàng và mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động như máy chữ, máy đọc vi phim, máy sao chụp...

3. Tổ chức thực hiện

Đề đưa công tác thư viện vào nề nếp, hàng năm cơ quan chủ quản xét duyệt, tổng hợp kế hoạch chia ra từng quý trình Ủy ban các cấp và gửi cho cơ quan tài chính cùng cấp để cân đối trong ngân sách Nhà nước và cấp phát kinh phí.

Vốn đầu tư mua sách báo phải được sử dụng đúng mục đích, các thư viện không được dùng để chi việc khác. Các Sở Văn hóa thông tin và Sở Tài chính định kỳ kiểm tra việc sử dụng này. Khuyến khích các thư viện tạo thêm nguồn vốn để bổ sung vốn mua sách báo và trang thiết bị phục vụ cho bạn đọc.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được thực hiện thống nhất trong cả nước. Nếu có khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, các địa phương và các thư viện gửi văn bản về hai Bộ để nghiên cứu giải quyết.

K.T. Bộ trưởng
Bộ Văn hóa —

K.T. Bộ trưởng
Bộ Tài chính
Thứ trưởng
LÝ TÀI LUẬN

Thông tin —
Thể thao và Du lịch
Thứ trưởng
VŨ KHẮC LIÊN

BỘ XÂY DỰNG

QUYẾT ĐỊNH của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng số 56-BXD/KHKT
ngày 12 tháng 3 năm 1990 về
việc ban hành một Tiêu chuẩn
Nhà nước.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

— Căn cứ Điều lệ về công tác Tiêu chuẩn hóa ban hành kèm theo Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng;

— Căn cứ Nghị định số 1940-KG ngày 19-10-1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc xét duyệt, ban hành các Tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng cơ bản;

— Xét đề nghị của Bộ Thủy lợi trong công văn số 2357-CV/KH ngày 8-11-1988, đề nghị trình duyệt của đồng chí Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật, Bộ Xây dựng trong công văn số 17-BXD/KHKT ngày 10-3-1990,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. — Nay ban hành kèm theo Quyết định này 1 Tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 5060 — 90. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI — CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ.

Điều 2. — Tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7-1990 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

K.T. Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Thứ trưởng
NGUYỄN MẠNH KIÊM